

Số: /TB-UBND

Nghi Xuân, ngày 25 tháng 5 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/5/2020**

Ngày 20/5/2020, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hải Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ. Cùng dự có đại diện các phòng, ban, đơn vị: Ủy ban kiểm tra, Ban Dân vận Huyện ủy; Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - TB&XH, UBMTVN huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Công an huyện.

**I. Kết quả cụ thể**

Phiên tiếp công dân kỳ này, Hội đồng tiếp công dân huyện đã tiếp 06 trường hợp. Sau khi nghe các công dân trình bày và ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, chủ trì Phiên tiếp công dân kết luận đối với từng trường hợp, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Trọng và bà Trần Thị Xuyên, Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An: *Đề nghị đo đạc lại để cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông bà theo đúng hiện trạng sử dụng đất.*

Về việc này, chuyển đơn giao UBND thị trấn Xuân An chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật; có văn bản trả lời công dân và báo cáo UBND huyện, Thanh tra, Ban Tiếp công dân huyện trước ngày 17/6/2020.

2. Ông Phạm Đình Tiến, tổ dân phố 6, thị trấn Xuân An: *Tiếp tục đề nghị kiểm tra, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất gia đình ông đang sử dụng tại tổ dân phố 6, thị trấn Xuân An.*

Về việc này, do tính chất khó khăn, phức tạp của vụ việc nên ngày 18/4/2020 UBND huyện đã tổ chức cuộc làm việc với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo xử lý. Căn cứ kết quả buổi làm việc, ngày 22/4/2020, UBND huyện có Văn bản số 718/UBND-VP giao Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An, Trưởng các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện giải quyết dứt điểm vụ việc trước ngày 10/5/2020. Do chưa có kết quả, UBND huyện tiếp tục có văn bản số 878/UBND-TT ngày 15/5/2020 đôn đốc giải quyết vụ việc trước ngày 31/5/2020. Đề nghị ông chờ kết quả.

3. Ông Phan Văn Xanh, thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ: *Tiếp tục đề nghị kiểm tra lại bản đồ 299 được lưu trữ tại các cơ quan nhà nước để xác định chính xác diện tích đất vườn ở của gia đình ông trước đây (theo ông, diện tích thể hiện trên bản đồ 299 là 1.612m<sup>2</sup> - phù hợp với số liệu ghi trong sổ mục kê, chứ không phải 900m<sup>2</sup>); không đồng ý với kết quả trả lời tại Văn bản số 27/UBND-VP ngày 18/5/2020 của UBND xã Xuân Mỹ; đề nghị cho ông được trực tiếp xem bản đồ 299 thể hiện thửa đất của gia đình ông lưu trữ tại cơ quan nhà nước...*

Về việc này, chuyển đơn giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Nghi Xuân và các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét, làm việc cụ thể với công dân, báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 12/6/2020; trường hợp qua làm việc, công dân không thống nhất được thì trả lời bằng văn bản và thông báo kết quả cho Thanh tra, Ban Tiếp công dân huyện trước ngày 17/6/2020.

4. Bà Hoàng Thị Huy, thôn Cát Thủy và bà Trần Thị Lê, thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên: *Kiến nghị xem xét, giải quyết chế độ chính sách cho các bà (đối tượng không có chồng) theo quy định của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.*

Về việc này, tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định về đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như sau: “4. Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).” Như vậy, các bà mặc dù là đối tượng không có chồng nhưng không thuộc diện hộ nghèo nên không đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013.

5. Công dân xã Xuân Hội: *Kiến nghị việc Công dân không đồng tình với kết quả buổi làm việc ngày 27/4/2020 giữa Công dân với Ban Tiếp công dân huyện cùng các phòng, đơn vị liên quan và Văn bản số 816/UBND-VP ngày 15/02/2020 của UBND huyện về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của Công dân; theo Công dân, nội dung đơn tố cáo của Công dân không được UBND huyện thành lập đoàn để giải quyết theo quy định của pháp luật; tiếp tục đề nghị giải quyết nội dung đơn tố cáo đã gửi UBND huyện và được Văn phòng Huyện ủy chuyển đến UBND huyện trước đây.*

Về nội dung này, UBND huyện cũng đã nhận được đơn đề ngày 19/5/2020 của Công dân. Trên cơ sở nội dung các đơn tố cáo do Công dân gửi UBND huyện và đơn do Văn phòng Huyện ủy chuyển đến UBND huyện trước đây; nội dung tố cáo được Công dân xác định rõ tại cuộc làm việc ngày 27/4/2020, UBND huyện đã phân loại, xử lý như sau:

- Đối với các nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND huyện đã có các Quyết định về việc thụ lý và thành lập đoàn xác minh nội dung tố cáo;

đồng thời, có Thông báo số 433/TB-CTUBND ngày 04/5/2020 thông báo về việc thụ lý nội dung tố cáo gửi Công dân để biết. Hiện nay, Đoàn đang trong quá trình kiểm tra, xác minh. Đề nghị Công dân phối hợp với Đoàn xác minh khi có yêu cầu để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

- Riêng nội dung tố cáo “*Ông Hương đem 02 người (1 người mặc quần áo công an, 01 người mặc quần áo thường dân) vào trường THPT Nguyễn Du để hăm dọa con của Công dân*” thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện; tại buổi làm việc ngày 27/4/2020 và phiên tiếp công dân này, các thành phần tham gia đã trực tiếp hướng dẫn; đồng thời Ban Tiếp công dân huyện đã có Văn bản số 30/HD-TCD ngày 05/5/2020 hướng dẫn, đề nghị Công dân viết tách nội dung đơn gửi Công an huyện để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

6. Bà Nguyễn Thị Cúc, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An phản ánh, kiến nghị: *Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy 2 lập hồ sơ giả, hồ sơ không trong bồi thường cho gia đình bà; đến nay gia đình chưa ký vào biên bản kiểm đếm, biên bản áp giá bồi thường, chưa nộp các loại giấy tờ liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất thì Hội đồng lấy cơ sở nào để bồi thường? Bà cho rằng việc UBND huyện giải quyết khiếu nại lần đầu và UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai đều dựa trên hồ sơ giả, hồ sơ không đó; gia đình bà chưa có quyết định thu hồi đất cũng như quyết định cấp đất tái định cư và đang phải đi ở nhờ. Đề nghị xem xét, trả lại công bằng cho gia đình bà.*

Về các nội dung liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng cho hộ gia đình bà và ông Phan Xuân Sinh, trước khi bà có đơn và trực tiếp tại Phiên tiếp công dân này, từ năm 2012 ông Phan Xuân Sinh (chồng bà) cũng đã gửi nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và trực tiếp đến UBND huyện, UBND tỉnh cũng như một số cơ quan khác. Các nội dung khiếu nại liên quan đến bồi thường-GPMB của ông Phan Xuân Sinh đã được UBND huyện kiểm tra, xem xét, giải quyết tại Quyết định số 1702/QĐ-CTUBND ngày 02/10/2013. Không đồng tình với Quyết định giải quyết lần đầu của UBND huyện, ông tiếp tục có đơn khiếu nại và được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết khiếu nại lần 2 tại Quyết định số 155/QĐ-CTUBND ngày 13/01/2014. Sau đó, ông chuyển sang tố cáo và ngày 10/9/2015 Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân đã có Thông báo số 85/TB-CTUBND về việc không thụ lý giải quyết tố cáo. Tiếp đó Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện tiếp tục nhận được nhiều đơn của ông về nội dung trên. Ngày 21/9/2015, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Văn bản số 27-CV/HU về việc không thụ lý giải quyết đơn của ông Phan Xuân Sinh; UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1606/UBND-VP ngày 14/12/2015, Thông báo 2206/TB-UBND ngày 22/6/2018 về việc từ chối tiếp công dân. Các kiến nghị liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông sau khi có Quyết định số 155/QĐ-CTUBND ngày 13/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã được UBND huyện xem xét, trả lời tại Văn bản số 657/UBND-MB ngày 28/5/2018.

Nay, bà lại có đơn và trực tiếp phản ánh, kiến nghị nêu trên, tuy nhiên không có nội dung gì mới nên UBND huyện không có cơ sở để xem xét giải

quyết. Từ nay, UBND huyện sẽ thực hiện xếp lưu đơn của bà cũng như đơn của ông Phan Xuân Sinh theo quy định và từ chối tiếp công dân với bà và ông Phan Xuân Sinh đối với vụ việc nêu trên nếu không có nội dung nào mới. Trường hợp bà có căn cứ chứng minh Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy 2 lập hồ sơ giả, hồ sơ không trong bồi thường cho gia đình bà thì đề nghị bà gửi đơn đến Công an huyện để được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

7. Bà Hoàng Thị Xuân và ông Hồ Khánh Hiền, Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An: *Tố cáo, khiếu nại, kiến nghị một số nội dung liên quan công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện Dự án xây dựng cầu Bến Thủy 2 tại thị trấn Xuân An như đơn đề ngày 27/4/2020 bà Hoàng Thị Xuân đã gửi UBND huyện; không đồng ý với kết quả trả lời của UBND huyện tại Văn bản số 873/UBND-VP ngày 15/5/2020. Ông, bà cho rằng nội dung tố cáo nêu trong đơn là nội dung mới phát sinh, chưa có trong bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; nội dung khiếu nại chưa hết thời hiệu do khiếu nại chưa được giải quyết đảm bảo quyền lợi cho gia đình; nội dung kiến nghị trả lời chưa chi tiết cụ thể, yêu cầu niêm yết công khai số tiền 84 tỷ đồng do Ban Quản lý A85 Bộ Giao thông - Vận tải chuyển về kho bạc UBND huyện Nghi Xuân từ năm 2010 - 2013.*

Về nội dung tố cáo một số cán bộ UBND thị trấn Xuân An và Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An lập hồ sơ không để tham nhũng Dự án cầu Bến Thủy 2: Nếu là nội dung mới phát sinh, chưa có trong bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đề nghị ông, bà gửi đơn đến Công an huyện để được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Về nội dung khiếu nại liên quan công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho gia đình ông bà: Đã hết thời hiệu khiếu nại theo quy định.

Về nội dung kiến nghị niêm yết công khai số tiền 84 tỷ đồng do Ban Quản lý A85 Bộ Giao thông - Vận tải chuyển về kho bạc UBND huyện Nghi Xuân từ năm 2010 - 2013: Theo quy định của luật Tiếp cận thông tin, hồ sơ quyết toán công trình xây dựng cơ bản không thuộc danh mục niêm yết công khai; riêng danh sách bồi thường giải phóng mặt bằng cụ thể của từng hộ dân, cá nhân, tổ chức đã được niêm yết công khai tại địa phương trước khi phê duyệt, chi trả bồi thường nên nội dung kiến nghị của ông, bà không có cơ sở để giải quyết.

## **II. Chủ trì phiên tiếp công dân yêu cầu**

- Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đoàn xác minh nội dung tố cáo, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An thực hiện nghiêm các nội dung được giao. Kết quả giải quyết phải báo cáo Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện đầy đủ, đúng thời gian quy định để tổng hợp, theo dõi.

- Các đơn vị cử đại diện lãnh đạo tham gia Phiên tiếp dân định kỳ của lãnh đạo huyện theo quy định; nghiên cứu kỹ các văn bản và nắm chắc các vụ việc liên quan để cùng lãnh đạo huyện tiếp công dân định kỳ có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/5/2020 của Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện. UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan để biết, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Ủy ban kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng, UBKT Huyện ủy;
- Thanh tra huyện;
- Các đơn vị có thành phần tham gia TCD định kỳ;
- UBND các xã, thị trấn có công dân được tiếp.
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG**

**Phan Quốc Trường**